

LƯU Ý TRUYỀN THÔNG

THÔNG BÁO CẤP THỜI

Liên Lạc: Michelle Haines
Văn Phòng Thông Tin Công Cộng
Cơ Quan Quản Trị Tài Nguyên Quận Cam
OCCRComm@occr.ocgov.com

Quận Cam Hiện Nay Cung Ứng Chương Trình Huấn Luyện Điều Hành Nhân Viên Hiện Diện Tại Chỗ (In-Person) cho các Doanh Nghiệp tại Quận Cam

Santa Ana, Calif. (October 26, 2022) – Quận Cam (Quận), phối hợp với Hội Đồng Phát Triển Nhân Dụng Quận Cam (OCWDB) và Hiệp Hội Chủ Nhân California (CEA), hiện nay đang cung ứng việc huấn luyện Điều Hành Nhân Viên (HR) cho các chủ nhân hiện diện tại chỗ ngoài chương trình huấn luyện trực tuyến hoàn toàn miễn phí.

Kể từ tháng Bảy 2021, Quận đã cung ứng hàng tháng trực tuyến qua mạng (webinars) một loạt các chủ đề liên quan đến điều hành nhân viên (HR) và tiếp tục cung ứng việc hướng dẫn này cho các chủ nhân. Những ví dụ về việc huấn luyện trên mạng hay hiện diện tại chỗ bao gồm việc Huấn Luyện Ngăn Ngừa Việc SÁCH NHIỀU cho những người Giám Sát và Huấn Luyện Ngăn Ngừa SÁCH NHIỀU cho Nhân Viên, cả hai đều bắt buộc bởi Luật California (SB 1343) cho chủ nhân có từ 5 nhân viên trở lên. Những sự huấn luyện liên quan đến HR bắt buộc sẽ tốn phí cho chủ nhân hàng trăm hay đôi khi lên đến hơn một ngàn Mỹ Kim cho mỗi người tùy theo con số nhân viên. Tuy nhiên, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam và OCWDB đã cùng cộng tác để cung ứng giải pháp hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng doanh nghiệp Quận Cam.

Để ghi danh và để tìm hiểu thêm về các lớp huấn luyện HR sắp đến bao gồm những danh sách dưới đây, xin vào ocworkforcesolutions.com/events. Những người tham dự sẽ nhận được chứng nhận từ Human Resources Certification Institute (HRCI) và /hay tín chỉ từ Society for Human Resource Management (SHRM) nếu áp dụng được.

THỜI BIỂU HUẤN LUYỆN SẮP ĐẾN

Đề Tài: Huấn Luyện Ngăn Ngừa SÁCH NHIỀU cho thành phần Giám Sát
Thời Gian: Thứ Tư, 2 Tháng Mười Một, 2022; từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
Cách Thức: Hiện diện tại chỗ
Địa Điểm: Trung Tâm Giải Pháp Nhân Dụng OC; 7077 Oranewood Ave #200, Garden Grove

Đề Tài: Huấn Luyện Ngăn Ngừa SÁCH NHIỀU cho Nhân Viên
Thời Gian: Thứ Ba, 6 Tháng Mười Hai, 2022; từ 10 giờ đến 11 giờ sáng
Cách Thức: Trực Tuyến qua Zoom

Đề Tài: 2023 Luật Lao Động Cập Nhật
Thời Gian: Thứ Ba, 10 Tháng Giêng, 2023; từ 10 giờ đến 11:30 sáng
Cách Thức: Hiện diện tại chỗ
Địa Điểm: Trung Tâm Giải Pháp Nhân Dụng OC; 7077 Oranewood Ave #200, Garden Grove

Quận Cam và CEA đồng thời cũng cung ứng Đường Giây Nóng miễn phí HR cho bất cứ doanh nghiệp nào tại Quận Cam với 240 ngôn ngữ. Đường giây nóng cung ứng sự hướng dẫn chuyên nghiệp về những thắc mắc HR căn bản như Bảo Hiểm Thất Nghiệp, các luật lệ về Bồi Thường Lao Động; trả tiền nghỉ vì đau ốm, gia đình hay y tế; và nhiều thứ khác. Các chủ nhân có thể gọi đường giây nóng HR miễn phí (888) 589-7577 thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Muốn biết thêm về đường giây nóng HR và muốn xem những tài liệu đã phát trong quá khứ liên quan đến huấn luyện HR, xin vào ocworkforcesolutions.com/business-resources. Nếu có thắc mắc, xin gọi Trung Tâm Điện Thoại Phục Hồi Doanh Nghiệp và Kinh Tế Quận Cam tại số (714) 480-6500.

###

Hội Đồng Phát Triển Nhân Dụng Quận Cam, xuyên qua Trung Tâm Dịch Vụ Doanh Nghiệp Quận Cam và Trung Tâm Giải Pháp Nhân Dụng Quận Cam, cung ứng những dịch vụ toàn diện như hỗ trợ thuê mướn, dịch vụ thay đổi nghề nghiệp, và dịch vụ tìm việc làm cho các doanh nghiệp và những người tìm việc làm miễn phí.